

รัศมีการเข้าถึงของผู้ซื้อสินค้าและลำดับคีย์สินค้าของตลาดนัดหมุนเวียนเมือง มหาสารคาม

Accessibility of Customers and Hierarchy of Local Markets in Maha Sarakham Municipality

ศิริญาภรณ์ ช่างปลุก¹, กชนุช แก้วดอนรี² และ สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี³

บทคัดย่อ

ตลาดนัดหมุนเวียนมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่น เป็นการพึ่งพาอาศัยและการเกื้อกูลกันระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้าถึงกลุ่มคนเมือง เป็นรูปแบบหนึ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของกลุ่มคน งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจประเภทลำดับคีย์ของสินค้าภายในตลาดนัดหมุนเวียน 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดไนท์ ตลาดนัดเสริมไทยคอมเพล็กซ์ และ ตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำนวน 620 ร้านค้า โดยใช้เครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลกเก็บค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ประเภทของสินค้าและแบบสำรวจวิเคราะห์การจัดลำดับคีย์ของสินค้า การวิเคราะห์รัศมีการเข้าถึงตลาดของผู้ซื้อสินค้าใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยจำนวน 90 ราย ผลการศึกษา พบว่าลักษณะการตั้งร้านขายสินค้ามีรูปแบบกระจายไม่ทำการแบ่งโซนของแต่ละประเภท ส่วนใหญ่ลักษณะของประเภทสินค้าเป็นลำดับคีย์สูงร้อยละ 54 คือ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง รองลงมาเป็นลำดับคีย์ต่ำร้อยละ 37 คือ สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มและลำดับคีย์กลางคิดเป็นร้อยละ 9 คือ เสื้อผ้ามือสองและของใช้ทั่วไป ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการขายสินค้าเวลา 19.00-20.00 น. ส่วนใหญ่มีระยะรัศมีการเข้าถึงของผู้บริโภค 3-5 กิโลเมตร ดังนั้นตลาดนัดหมุนเวียนเป็นแหล่งประกอบอาชีพของกลุ่มคนที่สามารถเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายในรูปแบบการค้าแบบแผงลอยเพราะใช้ทุนต่ำ มีความเสี่ยงน้อย และไม่ต้องพึ่งพาทักษะเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาจากสภาพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเริ่มให้ความสำคัญของตลาดนัดหมุนเวียนในการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจนอกระบบ

สรุปได้ว่าตลาดนัดหมุนเวียนเป็นแหล่งประกอบอาชีพของกลุ่มคนที่สามารถเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายในรูปแบบการค้าแบบแผงลอยเพราะใช้ทุนต่ำ มีความเสี่ยงน้อย และไม่ต้องพึ่งพาทักษะเฉพาะทาง จะเห็นได้ว่าตลาดหมุนเวียนจัดเป็นเศรษฐกิจนอกระบบที่มีความสำคัญ เห็นได้จากสภาพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเริ่มให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจนอกระบบ

คำสำคัญ: ตลาดนัดหมุนเวียน, ลำดับคีย์สินค้า, รัศมีการเข้าถึงของผู้ซื้อสินค้า

¹ นิสิตปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

² อาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

³ นิสิตปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม